

## แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Online

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID 19) ภาคเรียนที่ 2/2563

ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนชกการราชดำเนิน กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน Online ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID 19) ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่	วัน/เดือน/ปี	แนวปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
ระยะที่ 1 ก่อนเรียนออนไลน์	4 – 8 มกราคม 2564	นักเรียน-นักศึกษา <u>ลงทะเบียนเข้ากลุ่มเรียน</u> ในรายวิชาตามตารางเรียนออนไลน์ ตามข้อมูลตารางเรียนออนไลน์และคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ที่ปรึกษา
		นักเรียน-นักศึกษา <u>เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเรียน อุปกรณ์การเรียน วิธีการเรียน ช่องทางการสื่อสาร</u> ช่วงเวลาในการเรียนตามตารางเรียนออนไลน์ และคำแนะนำของอาจารย์ผู้สอน	อาจารย์ผู้สอน
ระยะที่ 2 ปฏิบัติการเรียนการสอนออนไลน์	ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 - สถานการณ์ปกติ	1. <u>ผู้เรียนเข้าเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ ปฏิบัติภาระงานชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย</u> โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ 2. <u>ผู้ปกครองร่วมมือกับอาจารย์ที่ปรึกษาในการติดตามสอบถามผู้เรียนในการปฏิบัติภาระงานชิ้นงานที่ได้มอบหมาย</u>	อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้ปกครอง
ระยะที่ 3 ทบทวนสรุป	จัดการเรียนการสอนตามปกติ	<u>ทบทวน สรุปสาระสำคัญ ตรวจสอบความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการปฏิบัติภาระงานชิ้นงานที่มอบหมาย</u> ในระหว่างการเรียนการสอนออนไลน์ ก่อนเริ่มการจัดการเรียนการสอนในระบบปกติ	อาจารย์ผู้สอน

หมายเหตุ : การเรียนการสอนออนไลน์เน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในภาคทฤษฎีของแต่ละรายวิชา ทักษะปฏิบัติต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติในช่วงเวลาที่สถานการณ์เป็นปกติ

ทั้งนี้แนวทางการจัดการเรียนการสอน Online ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID 19) ภาคเรียนที่ 2/2563 นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ภาพรวมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ซึ่งผู้ปกครองสามารถประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ตลอดเวลา ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีณิชการราชดำเนิน จะดูแลการเรียนของบุตรหลานของท่านอย่างเต็มศักยภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่าน

ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีณิชการราชดำเนิน